



โรงพยาบาลไชยปราการ
 รับที่ 1151
 วันที่ 7 กย 65
 เวลา 14.48 ย

ที่ ชม ๐๐๓๓.๐๑๐/ร ๑๖๑๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ๑๐ ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในรอบการประเมินรอบ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และให้รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ นั้น

บัดนี้ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เพื่อให้หน่วยงานนำไปเปิดเผยให้ทราบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


 (นายทอง พันทอง)

เรียน ผอ.รพ.ไชยปราการ

- เพื่อโปรดทราบ
 - เพื่อโปรดพิจารณา
 - เพื่อโปรดอนุมัติ
 - เห็นควรแจ้ง.....
- ๗ ก.ย. ๒๕๖๕

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

- ทราบ ดำเนินการ
- อนุมัติ ไม่อนุมัติ
- เห็นควรแจ้ง.....

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๑๐๔๘ - ๕๐ ต่อ ๒๐๗, ๒๐๘
 โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๑๗๔๐


 (นายกิตติพันธ์) ฉลอม)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ
 - ๗ ก.ย. ๒๕๖๕



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการสูงกว่าระดับดีขึ้นไป ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทอง พันทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ: รายชื่อระดับดีเด่น ดีมาก ใช้ตามผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น
หน่วยงานโรงพยาบาลไชยปราการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง	
1	นาย	กิตติคุณ	คชรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
2	นาย	ภานุ	ใจกุล	เภสัชกร	ชำนาญการพิเศษ
3	นาง	ดรณพร	สุจริตรธรรม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
4	นางสาว	จิระธิดา	ชั้นเงิน	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ
5	นาง	เกษศิรินทร์	เยาวกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
6	นาง	กาญจน์สิริ	ปัญจทรัพย์สิริ	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
7	นางสาว	กิ่งแก้ว	ปรกรณ์กิจอาภา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
8	นาย	สุรพล	ประทุมทา	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
9	นางสาว	ยุพเรศ	ธิมงคล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน
10	น.ส.	ภัคดีศิริกาญจน์	ไชยปัญญา	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
11	นางสาว	จริญญา	สีเหลือง	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน
12	นางสาว	อัญชัญ	ชัยเมืองใจ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
13	นางสาว	นภาพร	มีหน้อย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
14	นาย	กานต์ชนิด	แสงภาค	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีมาก

หน่วยงานโรงพยาบาลไชยปราการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง	
1	นาง	ปัทมา	อินทวงค์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการพิเศษ
2	นาง	กิ่งแก้ว	โป่งกิติ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
3	นาย	เซียงชัย	เสียงตรง	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
4	นาง	สายทอง	อิงคสันตติกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
5	นาง	จิราภรณ์	อิวคำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
6	นางสาว	มนัสนันท์	ยานัง	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
7	นางสาว	นภัสสรณ์	ศรเทพ	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
8	นางสาว	กนกกาญจน์	สุวรรณ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
9	ว่าที่ร.ต.หญิง	บุญญาพัฒน์	แผ่นทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
10	นางสาว	วารุณี	บุญเทียม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
11	นาง	ภิญญาพัชญ์	มณีรัตน์พร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
12	นาย	พงพัฒน์	จันทุง	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
13	นางสาว	หยาดพิรุณ	โอบอ้อม	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
14	นางสาว	ศิริพรรณ	ปันสา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
15	นาง	ดรุณี	อินตะ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
16	นาง	กัญญาจุฑาพร	อภิชัยคุณาพล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
17	นางสาว	รีนฤดี	หงษ์หิน	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
18	นาย	ปฏิภาณ	หน่อพุดิ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
19	นางสาว	สุภาภรณ์	เรือนมูล	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
20	นาย	ศุภชัย	ลวณะสกล	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
21	นาย	อนุกุล	ฉัตรไพศาลกุล	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
22	นางสาว	ภิญญาพัชร	หอมมา	นักโภชนาการ	ปฏิบัติการ
23	นาง	ไพลิน	ตี๋บึง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
24	นางสาว	พะณิชา	พองจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
25	นางสาว	กัญญ์นันทนันท์	ยอดเรือน	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
26	นางสาว	สุพรรณษา	สละตัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
27	นางสาว	ศิริกาญจน์	กัณหจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
28	นาย	จีรศักดิ์	นวลดี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีมาก

หน่วยงานโรงพยาบาลไชยปราการ

ลำดับที่		ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	
29	นาย	ดิเรกรัฐ	ติ๊ะคำ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
30	นางสาว	หนึ่งฤทัย	ศรีแพง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
31	นางสาว	ณัฐกฤตา	ลิขิตรังสรรค์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
32	นางสาว	กรรณิการ์	สุวรรณ	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
33	นาง	กานต์ศศิน	ยะแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
34	นางสาว	เฟื่องฟ้า	แก้วทิพย์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
35	นาง	เบญสิริยา	ศรีธิทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
36	นางสาว	พรทิพย์	สุขแยง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
37	นางสาว	สุวรรณา	แก้ววงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
38	นางสาว	ณัชภัทร	ทะนันชัย	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ